

เกี่ยวใต้

สวนสวยที่โรงพยาบาลปัตตานี

วุฒิ วัฒนสิน¹

ผ่านความสับสนวุ่นวายของการจราจรบนถนนในจังหวัดปัตตานี ที่ยิ่งนับวันจะมีความโกลาหลและจอแจขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งบางคนบอกว่าเป็นเครื่องหมายชี้วัดความเจริญ และความศิวิไลซ์ บนถนนสายหนองจิกใกล้กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนจะถึงสี่แยกโรงเรียนเบญจมราชาทิศ เลี้ยวซ้ายเข้าไปในโรงพยาบาล วันนี้เราจะมาเที่ยวโรงพยาบาลปัตตานี

ประวัติเดิมของโรงพยาบาลปัตตานี

แต่เดิมอยู่ในความดำริของหม่อมเจ้าสุฤกษ์ดีเดชา นางกูร สมุหเทศาภิบาลเดิม ประจำมณฑลปัตตานี จึงได้ออมุติเงินงบประมาณในขั้นแรก จำนวน 32,000 บาท และทางมณฑลได้รวบรวมเงินจากท่านผู้มีจิตศรัทธาอีก จำนวน 7,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาแต่ปี พ.ศ. 2467 ในที่ดินแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร สำเร็จรูปแต่เรือนคนไข้ และตึกผ่าตัดรวม 2 หลังเท่านั้น ส่วนอาคารโรงเรือนต่างๆ เช่น ตึกคนไข้ นอก โรงซักฟอก โรงครัว โรงพักศพ บ้านพักแพทย์ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ทางมณฑลดำริจะของบประมาณก่อสร้างในปีถัดไป แต่ด้วยเหตุขณะนั้นการเงินของประเทศฝืดเคือง งบประมาณที่จะได้เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารบ้านพักต่อไปจนแล้วเสร็จจึงจำเป็นต้องชะงักตั้งแต่นั้นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2478 ๑พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีเป็นครั้งแรก ได้เห็นตึกที่พักรับแขกของจังหวัดซึ่งเดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล ประกอบกับตึกหลังนี้ในขณะนั้นมีลักษณะเหมาะสมจัดเป็นโรงพยาบาลได้ จึงได้ประชุมปรึกษากับคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี ในที่สุดคณะกรรมการจังหวัดปัตตานีเห็นพ้องต้องกันว่า สถานที่บริเวณตึกสมุหเทศาภิบาลเดิมมีลักษณะเหมาะสมจัดเป็นโรงพยาบาลได้ เว้นแต่บริเวณสถานที่ ถ้าเพื่อไปถึงการ

ขยายตัวของโรงพยาบาลต่อไปในภายหน้าก็ค่อนข้างจะเล็กไป คณะกรรมการจังหวัดปัตตานีจึงได้ตกลงพร้อมกันกำหนดที่ดิน อีกด้านหนึ่งของฝั่งใต้คลองสามัคคี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบริเวณที่ดินสมุหเทศาภิบาลให้เป็นอาณาเขตบริเวณของโรงพยาบาลด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการจังหวัดได้ ประชุมเห็นชอบด้วยดำริฯ ๑พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ดัดแปลงสมุหเทศาภิบาลเดิมเป็นตึกคนไข้ของโรงพยาบาลปัตตานี เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน



โรงพยาบาลปัตตานีตั้งอยู่บน 2 ฝั่งคลองสามัคคี

โรงพยาบาลปัตตานีมีวิสัยทัศน์ ดังนี้

เราจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ ดังนี้

ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพให้แก่ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



โรงพยาบาลปัตตานีในปัจจุบัน

โรงพยาบาลปัตตานีในวันนี้ดูแปลกตา สวยงาม และร่มรื่น ให้ความรู้สึกสดชื่นและมีความหวัง ความเจ็บปวด อาการป่วย ความสิ้นหวัง กลับกลายเป็นความสุขใจ สบายกายขึ้นเมื่อเห็นทัศนียภาพของสวนสวยที่ทางโรงพยาบาลพยายามออกแบบและจัดได้เป็นอย่างดี

สวนสวยหน้าอาคาร

โรงพยาบาลปัตตานีจัดสวนสวยหน้าอาคารด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เน้นความเขียวสดชื่น ไม่เน้นสีส้มมาก สวนด้านหน้านี้เปรียบเสมือนหน้าตาของเจ้าของบ้าน โรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ



สวนสวยหน้าอาคาร

สวนสวยระหว่างอาคาร

เพื่อสุนทรียะและความเพลิดเพลินขณะเดินติดต่อทำการกิจภายในโรงพยาบาล ได้มีการตกแต่งสวนสวยด้วยพืชคลุมดินขนาดแตกต่างกัน และเพื่อเสนอจุดเด่นในแต่ละสวน จึงจัดให้มีประติมากรรมรูปสัตว์ เช่น ชีราฟ ช้าง ไดโนเสาร์ ม้าลาย หมีแพนด้า และเสือ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผู้พบเห็น โดยเฉพาะเด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น



สวนสวยระหว่างอาคาร

ในพื้นที่ว่างที่ยาวและแคบ โรงพยาบาลกีฬายามตกแต่งพื้นที่สวนบนพื้นดินด้วยพรรณไม้คลุมดิน กระถางต้นไม้ และแขวนกระถางดอกไม้ที่หลากหลายสีสรรเป็นแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ



กระถางแขวนและกระถางวางเป็นพื้น

สวนสวยในอาคาร

อาคารทั่วไปส่วนใหญ่จะประกอบด้วยโครงสร้างซึ่งเป็นเส้นตรงของเส้นตั้งและเส้นนอน ซึ่งจะทำให้ความรู้สึกแข็งกระด้าง การจัดสวนด้วยรูปทรงธรรมชาติ ไม่แข็งกระด้างจนเกินไป โรงพยาบาลจัดสวนภายในอาคารด้วยพรรณดอกกล้วยไม้ได้อย่างสวยงามกลมกลืนไปกับน้ำตกและสระน้ำรูปทรงเรขาคณิตที่ปลาสีสวยแหวกว่ายอยู่ สร้างความเพลิดเพลิน สบายตา สบายใจแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล



น้ำตกและสระน้ำภายในอาคาร

นอกจากนี้ผู้พบเห็นจะสังเกตเห็นว่าโรงพยาบาลพยายามแก้ปัญหาที่ว่าง ซึ่งเป็นมุมแคบและมุมอับที่จะทำให้เกิดจุดขาดทรรศนาภายในโรงพยาบาล จึงมีการปลูกต้นไม้ซึ่งสวยโดยธรรมชาติในทุกพื้นที่ ทำให้ภาพโดยรวมของโรงพยาบาลดีขึ้นมาก





ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงพรจิต ประทีณวิเศษย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เล่าให้ฟังว่า “โรงพยาบาลปัตตานีได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในทุกด้าน และในด้านหนึ่งที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คือ การพัฒนาทัศนียภาพ (Landscape) ภายในโรงพยาบาลโดยมีเป้าหมายร่วมกันว่า จะพยายามปรับสภาพของโรงพยาบาลให้สวยงาม ร่มรื่น สบายตาอย่างที่นำมาเยือนโรงพยาบาลปัตตานีมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่สีเขียวว่ามีน้อย แต่ผู้บริหารพยายามตกแต่งสถานที่ด้วยสวนสวยทุกพื้นที่ที่สามารถทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีกล่าวทิ้งท้ายไว้ก่อนการสนทนาจะยุติว่า “ทางโรงพยาบาลเต็มใจ และตั้งใจอย่างแน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาปรับปรุงให้โรงพยาบาลปัตตานี เป็นสถานที่ที่พึงพิงทั้งทางร่างกายและจิตใจของชาวปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานีเป็นสมบัติของท่านที่ท่านจะรักและหวงแหน ร่วมมือและร่วมใจกันในการช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขที่จะได้บังเกิดขึ้นกับชาวปัตตานีทุกคน”

